

*

Số: 852 CV/HNDT

Thành phố Huế, ngày 05 tháng 4 năm 2017

V/v Phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017

**Kính gửi : Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã
và thành phố Huế.**

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 22/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2017; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã và thành phố phát động phong trào thi đua sáng tạo kỹ thuật trong cán bộ, hội viên nông dân; tuyên truyền sâu về mục đích, ý nghĩa và nội dung Hội thi đến các cơ sở Hội.

Đây là Hội thi được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm khơi dậy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, qua đó thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật hữu ích vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đối tượng tham gia dự thi là mọi cá nhân không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều có quyền tham dự Hội thi. Mọi tổ chức đã đầu tư nguồn lực để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên dự thi (trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi).

Các lĩnh vực dự thi gồm: Công nghệ thông tin, điện tử; viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã và thành phố mỗi đơn vị đề xuất 01 Đề tài Sáng tạo Kỹ thuật tham dự Hội thi **trước ngày 01/5/2017** để Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn đăng ký hồ sơ tham gia Hội thi. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Ban Kinh tế - Xã hội Hội Nông dân tỉnh.

Nhận được công văn này, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian qui định. *J*

Nơi nhận :

- Như trên;
- Thường trực HND tỉnh;
- Lưu BTH, Ban KT-XH, VT

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Trần Văn Lập